



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

นโยบายการควบคุมภายใน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้ตระหนักถึงความสำคัญการควบคุมภายในภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง การดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจที่กำหนดโดยการประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้จัดวาง ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง สำหรับใช้เป็น แนวทางปฏิบัติงาน ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให้ บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ ดังนี้















๑. บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์องค์กร และกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน
๒. ผู้บริหาร และบุคลากรต้องพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ควบคู่กับ การสื่อสารให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
๓. การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับ
๔. กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยให้มีการติดตามรอบ ๖ เดือน และในรอบ ๑๒ เดือน
๕. ส่งเสริม การสร้างบรรยากาศให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม โดยปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗



(นางปิยะฉัตร ปาลานุกรณ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

รายชื่อบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
นโยบายการควบคุมภายใน
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางปิยะฉัตร ปาลานุสรณ์	ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕	
กลุ่มบริหารงานทั่วไป			
๒	นางสาวนัยนา หมวดวัต	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม	
๓	นางนพนันทน์ ขำจา	พนักงานธุรการ ระดับ ส๔	
๔	นายนิวัฒน์ มีบำรุง	พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส๒	
๕	นางสาวสิริกัญญา ดุชาติรัมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	นางสาวกมลรัตน์ สมัยสมภพ	นักวิชาการพัสดุ	
๗	นางกฤษฎิยาภรณ์ กลมทุกสิ่ง	ปฏิบัติงานธุรการ	
๘	นายจิโรจน์ สุคันธพงษ์	ปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์	
๙	นายชยธร ชูวานนท์	ปฏิบัติงานขับรถยนต์	
๑๐	นางสายบัว แก้วคำ	ปฏิบัติงานทำความสะอาด	
๑๑	นายสมพร จินดา	ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	
๑๒	นายสมพร จินดา จินดา หาญศักดิ์ สีหะระวงค์	ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย	
กลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน			
๑๓	นายภาณุวัฒน์ พิทักษ์ธรรมากุล	นายดิเรก นาคอ่อน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม	
๑๔	นายดิเรก นาคอ่อน	นายดิเรก นาคอ่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑๕	นางสาวธนพร อธิมิ่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์			
๑๖	นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่ม	
๑๗	นายสมยศ หลวงผาด	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	
๑๘	นายณัฐวุธ สุวรรณบท	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	
๑๙	นายนิธิสันต์ ขำดิธนาวงศ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	
๒๐	นายพิชิต พลายเถื่อน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	
๒๑	นางสาวภักุฎิธา พุทธชาติ	วิศวกรปฏิบัติการ	
๒๒	นายสมพงษ์ ขำจา	ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช๔	
๒๓	นายโชคชัย เมืองธรรม	ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช๔	
กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม			
๒๔	นายสายชล กองทอง	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่ม และผู้อำนวยการฯ <small>เกษตรของพืชสวนภาค</small>	
๒๕	นายณภัทร คุสุวรรณม์	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	
๒๖	นางสาวเนริฐชลา คล้ายสุด	สถาปนิกปฏิบัติการ	
๒๗	ว่าที่ ร.อ.จตุพร พิพัฒน์ศรี	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	
๒๘	นายคทาวุธ ใจดี	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ			
๒๙	นางนัยนา หาญณะสุกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่ม และผู้อำนวยการฯ	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๓๐	นายันทวุฒิ เรืองทรัพย์	นิติกร	
๓๑	ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญาภัทร ช้อนพร	นักวิชาการสาธารณสุข	
๓๒	นางสาวสิริสุภา แผลมส์ก	ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน	สิริสุภา